



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
29 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bbc, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ thestandard, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์ thaipublica, เว็บไซต์ thematter, ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว นายเทรอส อาดานอม เกเบรเยซัส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก แถลงว่า องค์การอนามัยโลกยกระดับการเตือนภัยความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นระดับสูงมาก และชี้ว่ายอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นและการลุกลามไปในประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องน่ากังวล

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ว่า รัฐบาลต้องบูรณาการเพิ่มเติมซึ่งจะมีการประกาศในวันที่ 2 มี.ค.นี้ ขอให้ทุกคนระมัดระวัง ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องรับการคัดกรอง กักตัวอย่างน้อย 14 วัน และต้องแจ้งให้กับทางการทราบ สำหรับหน้ากากอนามัย ได้รับรายงานว่า มีโรงงานผลิต 9 แห่ง มีการผลิตเต็มกำลัง ได้จัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ส่วนการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ จะเร่งรัดให้มีมาตรการออกมา ทั้งเมืองหลักเมืองรอง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานลดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ รวมถึงการประชุมต่างๆ โดยเฉพาะการประชุมผู้นำอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงกลางเดือนมี.ค.นี้ ให้รอการต่างประเทศประสานงานก่อน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวถึงยาที่ทางการจีนกำลังส่งมาช่วยรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ว่า ไทยทั้งซื้อยาดังกล่าวและทางการเงินให้การสนับสนุน โดยยามาถึงไทยแล้วและเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยในปัจจุบัน ที่สำคัญคือ ต้องไม่เพิ่มจำนวนผู้ป่วย และขอความร่วมมือให้ช่วยกันระวังป้องกัน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, คอลัมน์ ข่าวสั้น

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. กล่าวถึงกรณีรัฐมนตรีหลายคนเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงว่า ยังไม่มีมาตรการให้กักตัว 14 วัน แต่จะมีการเฝ้าสังเกตอาการ ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ไปตรวจร่างกายทั้งหมดแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์ isaranews

-เสนอข่าว สร. เผย ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับบ้านอีก 1 ราย เป็นชายชาวจีน อายุ 30 ปี จากสถาบันโรคทรวงอก และพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 25 ปี อาชีพไกด์นำเที่ยว มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ ขณะนี้รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดได้แล้ว 2 คน ส่วนเพื่อนร่วมทัวร์และผู้สัมผัสบนเครื่องบินอยู่ระหว่างการติดตาม สรพบผู้ป่วยยืนยันรักษาหายแล้ว 28 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 13 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 41 ราย สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก 2 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้ผลตรวจไม่พบเชื้อ รอร่างกายฟื้นตัว ทั้งนี้ จากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงรับเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใส่ PPE ตามมาตรฐาน จึงต้องเน้นมาตรการการกักกันตนเอง (Self-Quarantine at home) แบ่งเป็น 1.กลุ่มที่ต้องแยกกักไว้สังเกตอาการอย่างเคร่งครัด 14 วัน ได้แก่ ผู้เข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรค ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อสูง ต้องไม่คลุกคลีกับผู้อื่น งดกิจกรรมทางสังคม งดไปทำงาน งดไปโรงเรียน แยกของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น 2.กลุ่มไม่สัมผัสกับผู้ป่วยแต่มีความเสี่ยง คือ ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดของโรค แต่ไม่มีอาการเจ็บป่วย ขอความร่วมมือลดกิจกรรมทางสังคม ให้สังเกตอาการป่วยที่บ้าน/ที่พัก เฝ้าระวังตนเอง 14 วัน หลีกเลี่ยงการไปที่สาธารณะที่มีคนหนาแน่นโดยไม่จำเป็น หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ต้องพบแพทย์ทันที สำหรับผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ คือ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยหากไปในที่มีคนอยู่มาก

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสบความสำเร็จในการแยกเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมให้การสนับสนุนเชื้อดังกล่าวกับหน่วยงานที่ต้องการนำไปศึกษาวิจัย เพื่อการรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค และเนื่องจากเชื้อ COVID-19 เป็นเชื้ออุบัติใหม่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีอันตรายร้ายแรง คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและด้านกฎหมาย ภายใต้พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ได้เพิ่มชื่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยรมว.สร.ได้ลงนามในประกาศ สร. ให้จำแนกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเชื้อกลุ่ม 3 ที่จะต้องควบคุม ผู้ที่จะครอบครองต้องขออนุญาตที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบอามาจักร

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอก. ได้ลงนามความร่วมมือกันในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนของประเทศไทย ร่วมกับ ม.มหิดล จุฬาฯ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ และ บ.ไบโอเทคไทย</p> <p>-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า การเซ็นเอ็มโอยูต่อต้านโรคโควิด-19 ครั้งนี้ คิดว่าจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นใจมากขึ้นในการต่อสู้กับโรคร้าย และการพึ่งพาตัวเอง คาดว่าจะมีความสำเร็จภายใน 6 เดือน</p> <p>-นพ.โสภาส การย์กวิณพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ มีศักยภาพพัฒนาวัคซีน สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสครั้งแรกของโลกรองจากประเทศจีน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้นำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาขยายเพิ่มปริมาณในเซลล์เพาะเลี้ยง ภายใต้การปฏิบัติงานในห้องชีวนิรภัยระดับ 3 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยหลายด้าน โดยกรมฯ ยังมีศูนย์สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานระดับโลก สามารถทดลองในสัตว์ และทดลองวัดภูมิคุ้มกันและวัคซีนได้</p> <p>-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ จะเป็นหน่วยงานกลางรวบรวมสรรพกำลังของประเทศ ในการคิดค้นวัคซีนโควิด-19 แนวทางการคิดค้นวัคซีนต้องดำเนินการตามพิมพ์เขียวขององค์การอนามัยโลก ซึ่งแนะนำให้แต่ละประเทศดูใจത്യร่วมกัน เพื่อไม่ให้พัฒนาซ้ำซ้อนกันแต่ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน</p> <p>-ตัวแทนจาก ม.มหิดล ระบุว่า มีความพร้อมเรื่องการทดลองวิจัยในมนุษย์ มีเครื่องมือ ห้องแล็บที่ปลอดภัยสูง สามารถทำงานเรื่องเชื้อที่มีความรุนแรงได้ ขณะที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุ มีศูนย์คิดค้นวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการทดลองทดลองในสัตว์</p> <p>-สธ.ติดตามคนใกล้ชิดผู้ป่วยหลานติดเชื้อรวม 101 คน มาตรวจหาเชื้อ พบ 97 คนมีผลตรวจเป็นลบ ส่วนอีก 4 คน รอผลพร้อมส่งกักตัวติดตามผลอีก 14 วัน ส่วนรายแม่บ้านที่คนในครอบครัวกลับจากต่างประเทศใจไม่มีใครติดเชื้อ กทม.ระดมฉีดยาฆ่าเชื้อรอบบ้านผู้ป่วย พร้อมคนสัมผัสใกล้ชิด</p> <p>-ที่ จ.ลำปาง หลายโรงเรียนในเขตตัวเมือง ประกาศหยุดเรียนกะทันหัน และให้พ่อแม่ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านเนื่องจาก สสจ.ลำปาง ตรวจสอบพบผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด</p> <p>-สภ.เมืองตรัง และเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตรัง ได้รับการประสานจากรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง และรพ.ตรัง ให้ช่วยติดตามชายชาวจีนซึ่งสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ดำเนินพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า 1 ในชายชาวจีนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศจีน เบื้องต้นได้รับรายงานจาก ผอ.รพ.ตรัง ว่าผลตรวจเป็นลบ ไม่พบเชื้อ แต่สั่งกำชับให้นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวป้องกันตนเอง รวมทั้งกักพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน</p> <p>-สสจ.นครพนม ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามจุดสำคัญแนวชายแดน 9 จุด ช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้ตรวจคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า-ออกประมาณ 101,680 ราย ไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ป่วยต้องสงสัย</p> <p>-นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก กล่าวว่า ได้คัดกรองนักเรียนและบุคลากรในร.ร. 40 ราย ที่คนในครอบครัวเดินทางไปต่างประเทศ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 1 ครอบครัว ที่ญาติของนักเรียนเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น และใกล้ชิดกับนักเรียน โดยญาติมีการเฝ้าระวังตัวเองอยู่แล้ว 14 วัน ส่วนนักเรียนนั้นยังมาเรียนตามปกติ ให้ครูประจำชั้นสังเกตและเฝ้าระวังอาการ</p> <p>-นายเฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผอ.ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอน 2 สัปดาห์ (28 ก.พ. - 13 มี.ค.) เนื่องจากมีนักเรียนเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เบื้องต้นนักเรียนคนดังกล่าวยังไม่พบว่ามีไข้หรือติดเชื้อ</p> <p>-ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ พยายามฆ่าเชื้อตามอาคารและห้องเรียนทุกระดับชั้น หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ปกครองที่มีอาชีพเป็นไกด์ พากรุ๊ปทัวร์เดินทางไปท่องเที่ยวฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังเดินทางกลับได้มาส่งลูกที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล รวม 4 วัน</p> <p>-นางรำพึง ศุภราศรี รองผอ.ร.ร.เมืองพัตยา 9 จ.ชลบุรี กล่าวว่ากรณีมีครูในโรงเรียนเมืองพัตยาไปเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วกลับมาสอนนักเรียนตามปกติ ว่า ได้ให้ครูไปตรวจร่างกาย เบื้องต้นไม่พบอาการป่วย และให้หยุดสอน 14 วัน เพื่อดูอาการ</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแชนนัล, เว็บไซต์ hoonsmart, เว็บไซต์ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายธนากร นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนากรแห่งประเทศไทย เผยว่า ธปท. ร่วมกับสถาบันการเงิน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดในเชิงรุก เน้นให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ โดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2564</p> <p>-นายพิเชต ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกตรวจร้านค้าพบมีการนำหน้ากากอนามัยแบ่งใส่ถุง 5 ชั้น ราคา 100 บาท เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ส่งพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขณะที่อีกร้านได้รับเปลี่ยนราคาเป็นชิ้นละ 10 บาท เจ้าหน้าที่ สคบ. จึงว่ากล่าวตักเตือน และจะประสานให้กรมการค้าภายในบังคับใช้กฎหมายตามที่ประชาชนร้องเรียนแจ้งเบาะแสเข้ามาต่อไป</p> <p>-นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสปส. กล่าวว่า ผู้ประกันตนที่แพทย์ประเมินว่าอาการเข้าข่ายโรคโควิด-19 และส่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ ไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายาใดๆ และหากไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารักษาในรพ.ที่อยู่ใกล้หรือรพ.รัฐทุกแห่ง โดยจะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉิน</p> <p>-นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมฯ จะหารือกับผู้บริหาร 7-Eleven เพื่อให้ดูแลการจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจำกัดการซื้อคนละ 1 แพ็ค (4 ชั้น ราคา 10 บาท) ต่อวัน และขอความร่วมมือร้านธงฟ้าให้จำหน่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วย ส่วนการผลิต ล่าสุดโรงงาน 11 แห่ง ผลิตได้สูงสุดเดือนละ 35 ล้านชิ้น ในจำนวนนี้ ต้องปันส่วนมาให้กรมการค้าภายในและผู้ผลิตค้าขายปกติ แต่ไม่อนุญาตให้ส่งออก ยกเว้นหน้ากากชนิดพิเศษ</p> <p>-ประธานศาลปกครองสูงสุด ประกาศห้ามมิให้ผู้มีอำนาจอนุญาตหรืออนุมัติให้ข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานศาลปกครองไปต่างประเทศหรือเดินทางไปราชการต่างประเทศ หรือแวะผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่ 27 ก.พ.- 31 พ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่น</p> <p>-บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำชับให้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ทั้งจุดที่ให้บริการลูกค้าและพื้นที่ในส่วนของการจัดการไปรษณีย์ภัณฑ์</p> <p>-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ออกหนังสือด่วนถึงตำรวจในสังกัด ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่แออัด พื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง สวมหน้ากากอนามัย ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และหมั่นล้างมือ</p> <p>-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย แจ้งผวจ.ทุกจังหวัดให้จัดการประชุมและฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจิตอาสา ในการทำหน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐานรูปแบบเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายผลิต 50 ล้านชิ้น โดยรัฐบาลสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต</p> <p>-สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประกาศงดการนำความกราบทุกขอประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าและงดการเปิดให้ประชาชนเฝ้าถวายสิ่งของและเครื่องสักการะตามที่เคยปฏิบัติในทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย</p> <p>-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ วิธีขออนุญาตส่งออกหน้ากากอนามัยขายต่างประเทศ โดยผู้อนุญาตอาจจำกัดปริมาณการส่งออกก็ได้</p> <p>-เว็บไซต์ Amazon เตือนผู้ที่ขายหน้ากากอนามัยเกินราคาจะถูกลบจากเว็บไซต์</p> <p>-กกร. ขอความร่วมมือโรงงานผลิตและผู้ค้าส่งออกหน้ากากอนามัยในช่วงนี้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ</p>	
<p>ประเด็นที่มีผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : twitter</p> <p>-โพสต์ประเด็นฟ้าทะลายโจร ยังไม่มีผลวิจัยยืนยันว่ารักษา COVID-19 ได้, เผยแพร่คลิปการนำหน้ากากอนามัยใช้แล้วมาขายซ้ำ, เผยแพร่คลิป ม.สารคาม พบผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : Line</p> <p>-แชร์คลิป พร้อมข้อความอธิบายว่า ญี่ปุ่นเผยแพร่คลิปจำลองการติดเชื้อ COVID-19 จากการสัมผัส ต้องการสื่อเรื่องช่องโหว่ของการป้องกันการติดเชื้อจาก smart phone ซึ่งทุกคนลืมนึกถึงว่าหลังล้างมือแล้วมาเล่นโทรศัพท์ ที่เครื่องอาจมีไวรัสติดอยู่จากการเล่นมือถึงขณะอยู่ในรถไฟ ทำให้ไวรัสกลับมาติดอยู่ที่มือตัวเอง และแพร่ต่อไปได้อีก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัตน์ ผอ.กองกฎหมาย สป.สธ. รับมอบหนังสือจาก นายธณณรงค์ แก้วเพ็ชร ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลความยุติธรรมในสังคม เรียกร้องให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. บังคับใช้กฎหมายกับกรณีป่วยกลับจากฮอกไกโดและปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทาง เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แต่ละสโมสรมีการเฝ้าระวัง วัดไข้แฟนบอล แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ หากเป็นโซนที่เสี่ยงอันตรายในการแพร่ระบาดสูง อาจจะให้แข่งขันแบบปิด ห้ามแฟนบอลเข้าชม และหากสธ.ประกาศว่ามีการระบาดร้ายแรงในประเทศไทย จะสั่งเลื่อนโปรแกรมการแข่งขัน หรือยกเลิกการแข่งขันในฤดูกาลนี้ทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพชบุ๊กร watthanapong Suphamongkholaikul</p> <p>-โพสต์ข้อความอธิบายกรณีผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและไม่มีอาการไม่ควรมาตรวจที่รพ. เพราะ 1.โอกาสในการเจอเชื้อต่ำมาก 2.ผลการตรวจไม่ว่าออกมาเป็นบวกหรือลบ ก็ยังต้องเฝ้าระวังดูอาการเหมือนเดิม 3.ศักยภาพในการตรวจหาเชื้อขณะนี้จำกัด หากมีการระบาดจริงจะไม่เหลือชุดตรวจให้ใช้เพียงพอ นอกจากนี้ บุคลากรที่มีทักษะในการตรวจและอ่านผลก่อนรายงานแพทย์ก็มีจำกัด ถ้ามีการตรวจมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยจริงได้ผลช้าลงและทำให้แพร่กระจายมากขึ้นได้ 4.หากมาแออัดกันในรพ.จะเสี่ยงได้รับเชื้อโรคอื่น 5.แพทย์ไม่รู้อะไรจะตรวจอะไรเพราะไม่มีอาการผิดปกติ ดังนั้น หากมีอาการผิดปกติ ได้แก่ ไข้ เป็นหวัด หอบเหนื่อย ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบมาตรวจตามคำแนะนำของสธ. รัฐบาลควรให้ ตม.ออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จากประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อประกอบการกลางโดยไม่ต้องมา รพ. รวมถึงแจ้งบริษัทขอความร่วมมือให้บังคับหยุดโดยใช้วันลาของตัวเอง</p> <p>Fake news สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77 khaoded</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว กรณีรพ.ย่านพัฒนาการมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้ว 2 ราย เป็นข่าวปลอม ซึ่งหากพบจริง รพ.จะต้องแจ้งสธ. -กรณีพบผู้ป่วย COVID-19 รพ.ย่านลำพูน 2 ราย สธ.ชี้แจงว่าไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อตามที่กล่าวอ้าง ขอให้ประชาชนเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากสธ.เท่านั้น -กรณีมีผู้โพสต์ข้อความว่า ชายขับแท็กซี่ที่ จ.ศรีสะเกษ รับนักท่องเที่ยวยาวเกาหลี แล้วติดเชื้อ COVID-19 แพทย์ซักประวัติแต่ปิดบังข้อมูล จนอาการกำเริบอาการหนักถึงยอมบอก สธ.ตรวจสอบไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ 41 ราย กลับบ้านแล้ว 28 ราย และรักษาในโรงพยาบาล 13 ราย <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจอีจัน</p> <ul style="list-style-type: none"> -กล่าวถึงกรณีที่มีภาพบุคคลากร รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก สวมชุดป้องกันเชื้อโรคตามสื่อโซเชียล เป็นการปฏิบัติตามปกติ ยืนยันว่ายังไม่พบผู้ป่วย COVID-19 <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> -นพ.สุรพงษ์ ปาระคะ ผอ.รพ.เทิง จ.เชียงราย ยืนยันขณะนี้ รพ.เทิงยังไม่มีผู้ป่วย COVID-19 ชาวบ้านพื้นที่ อ.เทิง ที่กลับจากประเทศญี่ปุ่น และมีอาการป่วย เป็นโรคไข้หวัดธรรมดา ผ่านการกักกันตัวเพื่อดูอาการ 14 วันแล้ว และปัจจุบันหายป่วยแล้ว <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ 77khaoded</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว ผอ.ร.ร.อนุบาลนครปฐม เชิญสาธารณสุขชี้แจงผู้ปกครอง หลังมีกระแสข่าว นักเรียนติดเชื้อ COVID-19 ยืนยันเป็นข่าวปลอม เตรียมให้คนโพสต์ลงบันทึกรับทราบการเผยแพร่ข่าวปลอม ทั้งนี้ ได้สั่งปิดการเรียนการสอน ลดการจัดกิจกรรมรวมพลที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ <p>สถานการณ์ในต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ pptvhd36, เว็บไซต์ themomentum</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า มีอีก 5 ประเทศที่รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายแรก ประกอบด้วย ไนจีเรีย, เอสโตเนีย, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์ และลิทัวเนีย -COVID-19 ระบาดเพิ่มอีก 4 ภูมิภาค ทั้งแอฟริกา, อเมริกากลาง, โอเชียเนียและยุโรปตะวันออก สถานการณ์ในเกาหลีใต้ยังหนักสุดติดเชื้อเกิน 2,300 ราย ส่วนอิหร่านตายมากที่สุด 34 ราย ขณะที่ฮอกไกโดประกาศภาวะฉุกเฉิน ขอให้ประชาชนงดออกนอกบ้าน ส่วนฮ่องกงพบไวรัสโคโรนาในสุนัขของผู้ติดเชื้อ เจ้าหน้าที่สั่งกักกันโรคสัตว์เลี้ยงของผู้ติดเชื้อทั้งหมด -ยอดผู้ติดเชื้อรวมทั้งโลกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 81,396 คน เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 334 คน ยอดรวมเพิ่มเป็น 1,595 คน เสียชีวิต 12 ราย อิตาลีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 453 คน เสียชีวิต 12 คน ญี่ปุ่นติดเชื้อ 189 คน เสียชีวิต 3 คน อิหร่านติดเชื้อ 139 คน เสียชีวิต 12 คน สิงคโปร์มีผู้ป่วย 93 คน ฮ่องกง 91 คน มีผู้เสียชีวิต 2 คน สหรัฐอเมริกา 60 คน ประเทศไทย 40 คน บราซิลติดเชื้อเพิ่มเป็น 33 คน ไต้หวัน 32 คน เสียชีวิต 1 คน เยอรมนี 27 คน คูเวต 26 คน ออสเตรเลีย 22 คน มาเลเซีย 22 คน ฝรั่งเศส 18 คน เสียชีวิต 2 คน เวียดนาม 16 คน สเปน 13 คน อาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 13 คน สหราชอาณาจักร 13 คน แคนาดา 11 คน มาเก๊า 10 คน ส่วนผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญโดมอนต์ ปรินเซส รวม 705 คน เสียชีวิต 3 คน <p>การระบาดในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เอเชีย :</p> <ul style="list-style-type: none"> -จีน รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 327 ราย ต่ำที่สุดนับแต่วันที่ 23 ม.ค. ยอดรวมผู้ติดเชื้อเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่ 78,824 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 44 คน ยอดรวมผู้เสียชีวิต 2,788 คน -ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ออกคำแนะนำการรับประทานอาหารปรุงสุกช่วงมีการระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้ มีรายงานผู้โดยสารชาวอังกฤษจากเรือสำราญโดมอนต์ ปรินเซส เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มเป็น 11 คน โดย 6 คนอยู่บนเรือสำราญโดมอนต์ ปรินเซส ยืนยันยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็นอย่างน้อย 210 ราย ไม่นับรวมผู้ติดเชื้อมากกว่า 700 คนในบนเรือสำราญ ด้านนาโอมิจิ ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ประกาศขอให้ประชาชนงดออกนอกบ้านในช่วงสุดสัปดาห์นี้ -เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 571 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 2,337 ราย เสียชีวิต 13 ราย -ซาอุดีอาระเบีย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือติดเชื้อ แต่ได้ยกระดับมาตรการกวดขันการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดข้ามชายแดน -มองโกเลีย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ ด้านประธานาธิบดีบัตตุлга คัลด์มา ต้องถูกกักกันโรคนาน 14 วัน หลังจากเดินทางกลับจากจีน -ฮ่องกง รายงานผู้ติดเชื้อ 94 ราย เสียชีวิต 2 ราย โฆษกรัฐบาลฮ่องกง แถลงว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเชื้อไวรัสจากตัวอย่าง 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของเหลวจากจมูกและปากของสุนัขตัวหนึ่งของผู้ติดเชื้อ พบการติดเชื้อโควิด-19 แบบอ่อน และกำลังถูกกักกันโรค ซึ่งเป็นรายงานการพบเชื้อไวรัสในสัตว์เลี้ยงครั้งแรกของโลก แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าสุนัขติดเชื้อได้อย่างไร และยังไม่มีความรู้ว่ามีหลักฐานว่าสัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น สุนัข แมว สามารถติดเชื้อหรือส่งผ่านเชื้อสู่มนุษย์ได้</p> <p>อเมริกากลาง :</p> <ul style="list-style-type: none"> -เม็กซิโก ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศ เป็นชายหนุ่มในกรุงเม็กซิโกซิตี มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย และขณะนี้มีอาการทรงตัว <p>แอฟริกา :</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไนจีเรีย พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นชายชาวอิตาลีที่เดินทางจากเมืองมิลาน ทำให้ประชาชนเร่งหาหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ส่งผลให้ขณะนี้เหลือแอนตาร์กติกาเพียงทวีปเดียวที่ยังรอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 <p>เอเชียเนียบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> -นิวซีแลนด์ ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศ เป็นชายวัยประมาณ 60 ปี เพิ่งกลับจากอิหร่าน <p>ยุโรป :</p> <ul style="list-style-type: none"> -สหราชอาณาจักร พบผู้ป่วยใหม่ 3 คน ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยรวม 19 คน 2 ใน 3 ของผู้ป่วยใหม่เคยเดินทางไปอิหร่าน ขณะนี้พักรักษาตัวในศูนย์เชี่ยวชาญในการรักษาโรคติดเชื้อของรพ.รอยัล ฟรี ฮอสปิทาล ในกรุงลอนดอน -เบลารุส อาเซอร์ไบจาน และลิทัวเนีย รายงานพบผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศ โดยลิทัวเนียเป็นหญิงวัย 39 ปี ที่เพิ่งเดินทางกลับจากแคว้นเวโรนาของอิตาลี ส่วนของเบลารุส ผู้ติดเชื้อเป็นนักศึกษาอิหร่านที่เดินทางมาจากอาเซอร์ไบจานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่อาเซอร์ไบจานพบผู้ติดเชื้อเป็นชาวรัสเซียที่เดินทางมาจากอิหร่าน -เนเธอร์แลนด์ พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นคนที่เพิ่งเดินทางมาจากอิตาลี -สวีเดน สั่งห้ามจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีคนมารวมตัวกันจำนวนมาก -เยอรมนี รัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน ที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ สั่งกักกันประชาชนราว 1,000 คน ภายหลังจากพบผู้สัมผัสรายที่ติดเชื้อไปรวมงานคาร์นิวัลในเมืองเมื่อกลางเดือนก.พ. ส่วนโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กถูกสั่งปิดถึงวันจันทร์ 	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> -กล่าวว่า นพ.อนุสิทธิ์ ทัพหศิริเวช อายุรแพทย์หัวใจ รพ.หัวใจกรุงเทพ เผย ข้อมูลวารสารการแพทย์ The Lancet ระบุว่า คนในกลุ่มที่มีโรคหัวใจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตหากติดเชื้อ COVID-19 จากข้อมูลผู้ป่วย 138 รายที่ติดเชื้อในเมืองอู๋อัน พบว่า ผู้ป่วยอาการหนักระยะวิกฤตมักจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง 58% โรคเบาหวาน 22% โรคหลอดเลือดหัวใจ 25% โรคหลอดเลือดสมอง 17% ฉะนั้นหากมีโรคประจำตัว ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> -กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายเข้ามาในพื้นที่กทม.มากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน ขณะที่ นายชิตี ตรีราช ปลัด ก.การท่องเที่ยวฯ ระบุ ตั้งแต่ 24 ม.ค. - 24 ก.พ. นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปประมาณ 3 ล้านคน ด้าน นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประเมินว่า ตั้งแต่เกิดการระบาดจนถึงสิ้นเดือนมี.ค. 2563 มีการยกเลิกเที่ยวบิน 9,797 เที่ยวบิน ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดอนเมืองกำหนดให้เที่ยวบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าจอดที่อาคารเทียบอากาศยานหมายเลข 6 ซึ่งเป็นหลุมจอดอากาศยานที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 มีเครื่องเทอร์โมสแกน ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทดม. เจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารอากาศ และฝ่ายการแพทย์ บมจ. ท่าอากาศยานไทย พร้อมอุปกรณ์การคัดกรองผู้โดยสาร เห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่มีทีท่าจะสงบ <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ หน้าต่างโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> -กล่าวว่า สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เตรียมการทดสอบทางคลินิกกับวัคซีนเรมเดซิเวียร์ อย่างเร็วที่สุดในเดือนเม.ย.นี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าอาจช่วยรักษา COVID-19 ได้ 	
<p>กิจกรรมแข่งรถจักรยานยนต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโตจีพี "เออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2020" วันที่ 20-22 มี.ค. 2563 ที่ จ.บุรีรัมย์ ว่า ในฐานะรัฐบาล ขอยืนยันว่ามีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ด้วยความพร้อมของ สธ. สามารถให้ความมั่นใจว่าการแข่งขันจะสามารถดำเนินต่อไปได้ ไม่มีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขัน 	-
<p>โรคหายาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวข้นคนขั้ม, เว็บไซต์ region3</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า สธ.ต้องการให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทย "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง" โดยการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุมโรคต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคหายาก มีการจัดงบประมาณเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหายากให้รพ.เด็ก และยังได้มอบหมายให้ สปสช. ประสานองค์การเภสัชกรรม เพื่อผลิตและจัดหายาในการรักษาโรคหายาก 24 โรค โดยทั่วโลกกำหนดให้วันสุดท้ายของเดือน ก.พ.ของทุกปี เป็นวัน World rare disease day</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว แอปพลิเคชัน Air CMI รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ใน จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง สูงสุด 278 มคก./ลบ.ม. รองลงมา อ.อมก๋อย 248 มคก./ลบ.ม. และ อ.แม่แจ่ม 240 มคก./ลบ.ม. และยังพบค่าฝุ่นเกิน 100 มคก./ลบ.ม. ถึง 19 อำเภอ ส่วนสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ช่วงเช้า ทุกพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมาปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป่าจำนวนมาก โดยเฉพาะเขตเทศบาลนครแม่สอด วัดค่า PM2.5 ได้ 97 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-จ.ตาก ประกาศห้ามเผาอย่างเด็ดขาดทุกพื้นที่ ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563 ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 20 ปี และปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>-จ.พะเยา มีหมอกควันปกคลุมในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ วัดค่า PM2.5 ได้ 95 มคก./ลบ.ม.</p>	
<p>โรคมือเท้าปาก สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัมรินทร์ รวยอาจัน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้เด็กเล็กป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก ผู้ปกครองและครูควรสังเกตอาการเด็กอย่างใกล้ชิด แนะนำ 4 วิธีป้องกัน ได้แก่ 1.ลดการสัมผัสเชื้อ 2.หมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นของเด็กเป็นประจำ 3.หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ 4.หากพบผู้ป่วยควรให้หยุดเรียนและรักษาจนกว่าจะหาย แยกของใช้ส่วนตัว และไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่นๆ ในครอบครัวหรือชุมชน</p>	
<p>โรคลมชัก สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การโรคลมชักสากล (ILAE) กำหนดให้ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน ก.พ.ของทุกปี เป็นวันโรคลมชักสากล เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและตระหนักเรื่องโรคลมชัก ซึ่งสามารถรักษาหายได้หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม โรคลมชักมีความหลากหลายทางอาการแสดง บางอาการสังเกตยาก ทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่รู้ตัว เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะชักแบบเหม่อลอย เบลอจำอะไรไม่ได้ชั่วขณะ อาจเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มหรืออุบัติเหตุจราจรได้ หากสงสัยว่าจะเป็นโรคลมชัก ควรพบแพทย์เพื่อซักประวัติตรวจร่างกาย รวมทั้งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ทั้งนี้ ในไทยมีผู้ป่วยกว่า 5 แสนคน มีการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาโรคลมชักที่สถาบันประสาทวิทยาประมาณร้อยละ 10 ต่อปี และปัจจุบันมีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง ทำให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยหลังผ่าตัดเพิ่มสูงขึ้น</p>	
<p>ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>-เสนอข่าว พ.ญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนปีบยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม แปรงฟันให้ถูกวิธี ช่วยป้องกันฟันผุ โดยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่มีประสิทธิภาพต้องได้รับเครื่องหมายรับรองจาก ออย. มีวันเดือนปีที่ผลิตไม่เกิน 3 ปี เด็กอายุระหว่าง 0-3 ปี ปีบยาสีฟันแตะขนแปรงพอเปียก เด็กอายุ 3-6 ปี ปีบยาสีฟันขนาดเท่าความกว้างของแปรง และอายุมากกว่า 6 ปี ปีบยาสีฟันเท่าความยาวของแปรง ที่ต้องระมัดระวังมาก คือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักกลืนยาสีฟันโดยไม่ตั้งใจ และยาสีฟันสำหรับเด็กมักแต่งกลิ่นรสผลไม้ ทำให้เด็กบางคนอยากกินยาสีฟัน ผู้ปกครองจึงต้องควบคุมดูแลการแปรงฟันให้เด็กเสมอ เพื่อป้องกันไม่让孩子ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป</p>	